



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความประสงค์เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๑๙๖๖/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงออกประกาศการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร/คุณสมบัติผู้สมัคร

๑.๑ หลักสูตรระดับปริญญาเอก		
หลักสูตร/สาขาวิชา	จำนวนที่รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะครุศาสตร์		
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. ๓ ปี)		
๑. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน สูงสุดไม่เกิน ๒๐ คน	๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง ๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา อย่างน้อย ๑ ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ๓) มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔) มีประสบการณ์ในการทำวิทยานิพนธ์ ในระดับมหาบัณฑิต ๕) มีโครงงานวิจัยด้านการบริหาร การศึกษามานำเสนอในวันสอบสัมภาษณ์ ๖) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา	จำนวนที่รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ๓ ปี		
๒. สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ไม่น้อยกว่า ๔ คน สูงสุดไม่เกิน ๑๐ คน	๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุกสาขา) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง ๒) มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท		
คณะครุศาสตร์		
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ๒ ปี		
๑. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน สูงสุดไม่เกิน ๓๕ คน	๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา หรือปริญญาสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง ๒) การโอนหน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาที่ขอโอนต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร ๓) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขากำหนด
๒. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	(สำหรับผู้ที่ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) รับไม่น้อยกว่า ๗ คน สูงสุดไม่เกิน ๑๐ คน ----- (สำหรับผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) รับไม่น้อยกว่า ๑๕ คน สูงสุดไม่เกิน ๒๐ คน	๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง ๒) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร ส่วนผู้ที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ๓) คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา